



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารท้องถิ่นสรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น/เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สภาท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ หรือวิสามัญแล้วแต่กรณี เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น/ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารทราบ โดยมีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสภาฯ มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น และเสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมีหนังสือแจ้งผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศผลการติดตามฯ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอคู่มือหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย หมู่ที่ ๓ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๗๔๕-๖ หรือทาง www.Lukchai.go.th หรือทาง Facebook : อบต.หลักชัย หรือทางไลน์ : ข้อมูลข่าวสาร อบต.หลักชัย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายวิชา ความแจ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย